

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๓๐๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เรียน รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ประธาน-ขปส., รัฐ-พม., กษ., ทส., มท., รง.,
รมช. กษ. (ร้อยเอก ธรรมนัสฯ), รมช.รง. (นางนฤมลฯ), ปลัด-นร.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เสนอว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้มอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) เป็นรองประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา รวบรวม และตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอยที่ได้ลงนามไว้แล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ทราบด้วยแล้ว/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ประไพ คำสะกุล

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๓๓ (ณัฐธยาน์) ๑๕๐๔ (พงศศิริ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (พงศศิริ/อริศรา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcab@soc.go.th

หมายเหตุ รัฐ-กษ. : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ทราบด้วยแล้ว

รัฐ-รง. : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงแรงงาน (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ทราบด้วยแล้ว